



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ  
ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดให้ดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เรียงตามลำดับที่ที่ผ่านการคัดเลือกได้ ในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๖ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลจะบรรจุแต่งตั้งพนักงานครู ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ตามลำดับที่และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ หากภายหลังมีตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ว่างเพิ่มองค์การบริหารส่วนตำบล อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนี้ หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบล การประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นอันยกเลิก หากมีการประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่ในตำแหน่งตามคุณสมบัติเดียวกันกับครั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีไว้ดังกล่าว หากมีกรณีใดๆอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๑. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๒. ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๓. ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามกำหนด
๔. ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม

๒๕๕๗

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชี ลำดับที่ ๑-๓ ให้มารายงานตัวในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เพื่อเลือกสถานที่บรรจุ โดยการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุงก่อน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

  
(นายพล ภัทขวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  
แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ที่	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	สังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสุทธรธรรม แสงแก้ว	ศดว.ควนแสง	
๒	๐๐๒	นางประภา ทองศรีจันทร์	ศดว.วัดโคกทราย	
๓	๐๐๓	นางภัททียา พรหมเพชร	ศดว.วัดควนเพ็ง	

สำรอง

คนที่	หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	สังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	หมายเหตุ
๑	๐๐๔	นางสาวอุไรภรณ์ นระระโต	ศดว.ควนแสง	
๒	๐๐๕	นางสาววรรณิภา สังข์ทอง	ศดว.ควนแสง	
๓	๐๐๖	นางสาลินี สุขบัวแก้ว	ศพด.บ้านพรุพ้อ	

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

  
(นายพล ภัทขวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย